

VTVcab Vtvcab Khởi Động Dịch Vụ Truyền Hình Trực Tiếp Với TVkey Cloud

KHÁCH HÀNG



QUỐC GIA Vietnam

GIẢI PHÁP TVkey Cloud

Khách hàng của VTVcab hiện nay đã có thể truy cập trực tiếp dịch vụ truyền hình số HD của VTVcab trên các TV UHD của Samsung được kích hoạt với giải pháp TVkeyCloud của NAGRA.

VTVcab, một trong những nhà cung cấp dịch vụ truyền hình trả phí lớn nhất Việt Nam, đã chọn TVkey Cloud để triển khai dịch vụ Đăng ký Trực tiếp mới của mình và mở rộng phạm vi tiếp cận người đăng ký thông qua các TV Thông minh UHD của Samsung.

Cơ hội: Với việc đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi số tại Việt Nam và TV thông minh đang dần trở thành thiết bị tiêu thụ truyền thông được ưa chuộng, VTVcab mong muốn cung cấp nhiều giá trị cho người đăng ký hơn bằng cách tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, đơn giản hóa quy trình tiếp cận người tiêu dùng và đạt được thời gian đưa ra thị trường nhanh hơn cho các dịch vụ nâng cao.

Hợp tác: Với ưu đãi đăng ký trực tiếp mới từ VTVcab, những người tiêu dùng Việt Nam đã mua TV Thông minh mới của Samsung hoặc đã mua một mẫu sản phẩm tương thích giờ đây có thể truy cập trực tiếp các dịch vụ của VTVcab mà không cần bất kỳ thiết bị ngoại vi nào. Thông qua một quá trình khám phá đơn giản là một phần của việc thiết lập TV lần đầu tiên, họ được hưởng lợi từ việc kích hoạt dịch vụ trực tiếp chỉ bằng một vài lần nhấn nút trên điều khiển từ xa của TV Thông minh.

Lợi ích:

- VTVcab có thể cung cấp toàn quyền truy cập vào dịch vụ truyền hình số HD của họ mà không cần bất kỳ thiết bị ngoại vi nào nhờ tính năng bảo mật SmartTV tích hợp sẵn của TVkey Cloud.
- Nhờ việc giảm độ phức tạp trong vận hành và phát triển, VTVcab có thể phát triển và triển khai dịch vụ nhanh hơn, qua đó giúp đơn giản hóa và đẩy nhanh tốc độ sẵn sàng cung cấp dịch vụ cho cả người dùng hiện tại và người dùng mới.
- Với việc không cần cung cấp đầu thu giải mã tín hiệu cho khách hàng đăng ký trực tiếp, VTVcab có thể tối ưu hóa khoản đầu tư của mình; giải phóng vốn cho các sáng kiến chiến lược khác.



Thông qua hợp tác với NAGRA và Samsung, chúng tôi có thể khai thác TVkey Cloud một cách hiệu quả để tối ưu chi phí đầu tư của VTVcab. Giải pháp độc đáo dựa trên công nghệ đám mây không chỉ giúp chúng tôi phát triển dịch vụ, đơn giản hóa quy trình để VTVcab tiếp cận người dùng, cung cấp tới họ quyền truy cập vào các dịch vụ tiên tiến để tối ưu hóa trải nghiệm xem. Điều này cũng phù hợp trong bối cảnh Việt Nam đang tăng tốc thực hiện chương trình Chuyển đổi số quốc gia, trong đó có chuyển đổi số trong lĩnh vực truyền hình và dịch vụ nội dung số.”

Ông Bùi Huy Năm,
Tổng Giám đốc,
VTVcab

Giá Trị Mang Lại



Tăng Cường Tiếp Cận Với Người Tiêu Dùng

VTVCab có thể mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ truyền hình số HD một cách an toàn cho những người tiêu dùng Việt Nam đã mua hoặc đã sở hữu TV Thông minh tương thích của Samsung. TVkey Cloud mang lại trải nghiệm người dùng trơn tru và thời gian đưa ra thị trường nhanh chóng có thể được làm phong phú hơn thông qua ứng dụng của nhà điều hành HbbTV để cung cấp trải nghiệm mang thương hiệu nhà điều hành trực tiếp trên TV Thông minh.



Tinh Gọn Phòng Khách

VTVCab cung cấp trải nghiệm người dùng đơn giản hóa cho người tiêu dùng đăng ký trực tiếp. Họ có thể truy cập trực tiếp nội dung yêu thích của mình thông qua ứng dụng VTVCab trên TV Thông minh của mình mà không cần bất kỳ thiết bị ngoại vi nào, như đầu thu giải mã tín hiệu và có thể tương tác thông qua điều khiển từ xa tiêu chuẩn của TV.



Tối Ưu Hóa Khoản Đầu Tư Và Mở Khóa Vốn Mới

VTVCab có thể cung cấp quyền truy cập vào các dịch vụ của họ mà không cần trợ giá bất kỳ thiết bị ngoại vi nào hoặc yêu cầu người tiêu dùng mua thiết bị đắt tiền - giảm chi phí sở hữu cho khách hàng và tối ưu hóa tổng chi phí sở hữu dịch vụ của họ. Cơ hội này, được TVkey Cloud tạo điều kiện, cho phép VTVCab giải phóng vốn cho các sáng kiến chiến lược khác.